

Số: /BC-UBND

Thị xã Quảng Trị, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
Về việc trả lời kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Ngày 27/9/2024, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản số 4386/UBND-TH về báo cáo kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua rà soát, UBND thị xã báo cáo trả lời và đề xuất giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn thị xã gửi đến kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII theo phụ lục đính kèm.

UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh biết và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh;
- Sở Nội vụ tỉnh;
- Văn phòng ĐDBQH&HĐND tỉnh;
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
- Lưu: VT, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Sơn

Phụ lục 2
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI
GỬI ĐẾN KỶ HỌP THỨ 26, HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỶ 2021-2026
(Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh)

STT	Nội dung kiến nghị	Kết quả giải quyết/ Đề xuất hướng giải quyết	Đề xuất thời hạn giải quyết dứt điểm	Ghi chú
1	<p>HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết 19/NQ-HĐND tỉnh về phát triển hệ thống các trường Dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, theo đó học sinh học tại các trường nội trú, bán trú được nâng mức toàn bộ chi phí, từ chi phí học tập, học bổng, văn phòng phẩm. Tuy nhiên, mức học bổng hiện tại cho học sinh quá thấp được tính 80% mức lương cơ sở (hiện tại mức lương cơ sở. Với sự thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh, nhà trường trích 1.200.000đ (theo mức lương cơ sở cũ 1.800.000đ), trong số tiền này để lo ăn uống hằng ngày cho học sinh. Như vậy tính ra tiền ăn một ngày là 40.000đ. Với mức thời giá hiện tại rất khó để đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng, chất lượng cho học sinh. Trong khi đó, ở các tỉnh khác (Quảng Bình, Đà Nẵng..), lãnh đạo địa phương quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí cho học sinh nội trú. Kính đề nghị xem xét hỗ trợ thêm chi phí cho các em học sinh đang theo học tại các trường dân tộc nội trú, bán trú</p>	<p>Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan quan tâm giải quyết nguyện vọng của cử tri</p>		

	trên địa bàn tỉnh nhà.			
2	Hiện tại, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh được đầu tư xây dựng hai công trình: khu ký túc xá của các em học sinh; phòng dạy các bộ môn. 2 công trình này được khởi công từ tháng 2/2023, tuy nhiên đến nay đang tạm dừng vì chưa được cấp kinh phí. Đề nghị HĐND tỉnh có ý kiến bổ sung kinh phí để các công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng	Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan quan tâm giải quyết nguyện vọng của cử tri		
3	Trường THPT thị xã Quảng Trị chuẩn bị kỷ niệm 55 Ngày thành lập trường. Tuy nhiên, khu giáo bộ của nhà trường hiện nay đã hư hỏng do xuống cấp lâu năm. Đề nghị Tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, các cơ quan chức năng liên quan xem xét bố trí kinh phí sửa chữa cải tạo để cơ sở vật chất nhà trường được khang trang đầy đủ, xanh, sạch đẹp đón lễ kỷ niệm	Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT tỉnh rà soát, giải quyết kiến nghị của cử tri		
4	Đề nghị lãnh đạo các cấp triển khai Kế hoạch đầu tư trung hạn và hỗ trợ cho Trường THPT Nguyễn Huệ hoàn thiện hạng mục phòng cháy chữa cháy đảm bảo công tác PCCC của nhà trường an toàn, theo đúng quy định	Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan quan tâm giải quyết nguyện vọng của cử tri		
5	Việc tổ chức thi nâng hạng cho các giáo viên mầm non còn chậm. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm tổ chức kỳ thi hoặc xét thăng hạng đối với giáo viên mầm non hạng 1 khi giáo viên đã đủ tiêu chuẩn, đảm bảo quyền	Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm giải quyết nguyện vọng của cử tri		

	lợi cho các đối tượng			
6	Hiện nay tiêu chuẩn trình độ chuyên môn và thời gian giảng dạy để bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng loại hình trường TH&THCS thì tính theo cấp THCS nên Phó hiệu trưởng, giáo viên cấp tiểu học các trường TH&THCS không được quy hoạch chức danh cán bộ quản lý, không được bổ nhiệm vị trí cao hơn nên ảnh hưởng đến tâm tư, động lực làm việc của đội ngũ giáo viên này	Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm giải quyết nguyện vọng của cử tri		
7	Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại thị xã Quảng Trị luôn được quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tuy nhiên đến nay thị xã vẫn chưa đạt phổ cập bậc trung học do trên địa bàn mới có 1 trường THPT đạt chuẩn Quốc gia. Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để trên địa bàn thị xã có thêm 01 trường THPT đạt chuẩn Quốc gia, để thị xã đạt chuẩn phổ cập bậc trung học	Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nghiên cứu, giải quyết nguyện vọng của cử tri		
8	Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hỗ trợ kinh phí để chi trả chế độ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật, giáo viên dạy liên trường. Lý do nguồn kinh phí này thuộc kinh phí chi trả chế độ chính sách cho giáo viên, nếu lấy trong nguồn chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục để thực hiện chi trả là chưa phù hợp (dự toán khuyết tật năm 2023, 2024 của giáo dục thị	Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan quan tâm giải quyết nguyện vọng của cử tri		

	xã khoảng 800 triệu; dự toán giáo viên dạy liên trường năm 2023, 2024 khoảng 200 triệu)			
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã để tham mưu UBND thị xã mua thiết bị dạy học thay sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông 2018, tuy nhiên với nguồn ngân sách địa phương hết sức khó khăn. Kính đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để mua sắm thiết bị dạy học đối với các lớp 3, 4, 5, 7, 8, 9 (kinh phí theo dự toán lớp 3,7 và lớp 4,8 khoảng 6 tỷ và lớp 5, 9 khoảng 3 tỷ; tổng: 9 tỷ đồng). Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện việc phê duyệt trang cấp thiết bị dạy học kịp thời nhằm đáp ứng công tác dạy và học tại các trường	Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan quan tâm giải quyết nguyện vọng của cử tri		
10	Hiện tại với mức thu học phí đối với vùng nông thôn: Cấp Mầm non là 66.000/tháng/hs, THCS là 48.000/tháng/hs; Thành thị cấp Mầm non là 165.000/tháng/hs, THCS là 120.000/tháng/hs, nên việc thực hiện Đề án tự chủ tại các trường học gặp nhiều khó khăn, kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí cho sự nghiệp giáo dục	Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan quan tâm giải quyết nguyện vọng của cử tri		

Phụ lục 1
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI
GỬI ĐẾN KỶ HỌP THỨ 21, HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỶ 2021-2026
(Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương)

STT	Nội dung kiến nghị	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
1	<p>Hiện nay, diện tích của Trường THPT Nguyễn Huệ đang sử dụng hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất là 12.050m². Hiện tại, nhà trường đang thiếu các phòng: phòng đa năng, phòng tư vấn học đường, phòng thiết bị, phòng cán bộ chuyên môn, phòng nghỉ giáo viên. Nhà trường kính đề nghị các cơ quan chức năng xem xét bổ sung thêm diện tích, bổ sung thêm kinh phí xây dựng các phòng trên đảm bảo điều kiện cho các giáo viên học sinh và nhà trường trong việc dạy và học.</p>	<p>Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Quảng Trị và quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, quỹ đất xây dựng trường học đã được bố trí 17.087m²; trong đó đã giao cho Trường THPT Nguyễn Huệ 12.050 m².</p> <p>Hiện nay, UBND thị xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn Trường THPT Nguyễn Huệ báo cáo, đề xuất khả năng đầu tư, nhu cầu sử dụng đất của ngành lĩnh vực...; có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án xây dựng, mở rộng Trường Nguyễn Huệ; Đăng ký Kế hoạch sử dụng đất hàng năm gửi UBND thị xã để tổng hợp trình HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án có thu hồi đất, chuyên mục đích sử dụng đất theo quy định. Sau khi Kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; UBND thị xã sẽ hướng dẫn Trường THPT Nguyễn Huệ lập hồ sơ đề nghị giao đất.</p>	
2	<p>Trường Tiểu học Nguyễn Trãi: Một số hạng mục vệ sinh của nhà trường đã xuống cấp và đã được các đoàn kiểm tra của các cơ quan chức năng khảo sát, thẩm định điều kiện để sửa chữa lại. Đề nghị các cơ quan chức năng bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa, đồng thời bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm để chủ động thay thế, sửa</p>	<p>Liên quan đến cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn, UBND thị xã đã tổ chức đoàn khảo sát, đánh giá hiện trạng để bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp trong năm 2025, trong đó có Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.</p>	

	chữ nhỏ khi bị hư hỏng		
3	<p>Nhìn tổng thể, cơ cấu đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành giáo dục còn thiếu đồng bộ, thiếu giáo viên mầm non, thiếu giáo viên tiểu học, thiếu nhân viên các cấp, dôi dư giáo viên một số môn THCS; chỉ tiêu số người làm việc được cấp chưa đủ theo định mức. Cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chỉ có 06 biên chế, trong khi quy mô trường, lớp, lượng công việc rất lớn, nên mỗi cán bộ chuyên viên phải phụ trách nhiều lĩnh vực, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc, nhiệm vụ được giao. Kính đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục quan tâm đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung đủ chỉ tiêu số người làm việc theo định mức cho các trường học; quan tâm bổ sung cho thị xã 01 chỉ tiêu biên chế công chức để bổ sung cho cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo</p>	<p>Thực hiện Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 28/12/2024 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022 và giao biên chế hội năm 2024, trong đó UBND tỉnh giao chỉ tiêu số người làm việc các trường học công lập thuộc UBND thị xã năm 2024 là 341 chỉ tiêu và hợp đồng theo Nghị định 111 của Chính phủ là 11 chỉ tiêu; trên cơ sở tình hình thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên của các trường học, UBND thị xã đã bố trí đủ số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng cho các trường học công lập trên địa bàn. Đối với một số trường học còn thiếu nhân viên, có giáo viên dôi dư một số môn cấp THCS, UBND thị xã đã chỉ đạo triển khai bố trí các giáo viên dôi dư kiêm nhiệm thêm vị trí nhân viên trường học; đồng thời bố trí giáo viên dạy liên trường đảm bảo công tác dạy học trên địa bàn thị xã.</p> <p>Về biên chế Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã: Năm 2024, UBND thị xã được UBND tỉnh giao 72 biên chế công chức phân bổ cho 12 cơ quan chuyên môn trực thuộc, theo lộ trình tinh giản biên chế công chức thị xã đến thời điểm cuối năm 2026 là còn 68 biên chế công chức (<i>giảm 4 biên chế</i>), vì vậy các chỉ tiêu biên chế chưa tuyển dụng tiếp tục dành để thực hiện cắt giảm theo lộ trình, nên không còn chỉ tiêu biên chế để bố trí thêm cho Phòng Giáo dục và Đào tạo.</p>	

